

Số: /CV-UBND
V/v đơn đốc thực hiện nhiệm vụ
ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Canh Tý 2020

Ba Đồn, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Trưởng các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã;
- Công an; Ban chỉ huy Quân sự;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được tổ chức chu đáo, nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Trước và trong tết nguyên đán các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và chỉ đạo của Ban thường vụ Thị ủy, UBND thị xã; làm tốt công tác chuẩn bị, chăm lo Tết cho các tầng lớp nhân dân; thị trường, hàng hóa bình ổn, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, sốt giá, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách, nhân dân vùng khó khăn, hộ nghèo,... được triển khai kịp thời, thiết thực. Không có gia đình nào thiếu đói, đứt bữa trong dịp Tết. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra sôi động, phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Cảnh quan, môi trường đô thị và nông thôn được chỉnh trang, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nghiêm túc chế độ trực Tết, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

Tuy nhiên, trong những ngày Tết, va chạm giao thông, cố ý gây thương tích còn xảy ra; tình trạng vi phạm quy định về mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, đốt pháo nổ, pháo hoa trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.

Để nhanh chóng đưa các hoạt động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý trở lại bình thường, thực hiện nghiêm túc Công văn số 719-CV/ThU ngày 06/02/2020 của Thị ủy Ba Đồn về việc đơn đốc thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND thị xã yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường tập trung thực hiện ngay vào công việc, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của năm 2020 và các công việc theo chương trình công tác đã đề ra; đồng thời, trước mắt các phòng, ban, đơn vị, chủ

tịch UBND các xã, phường căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị tập trung cao độ triển khai thực hiện ngay các nội dung sau đây:

(1). Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020, phòng chống rét đậm, rét hại và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm; tổ chức ký hợp tác chiến lược với tập đoàn Quế Lâm về triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thị xã. Tiếp tục triển khai các giải pháp khai thác thủy sản bền vững; khôi phục tổng đàn gia súc, gia cầm; triển khai tốt kế hoạch trồng cây, trồng rừng. Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm từ 01 đến 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Quảng Lộc, Quảng Sơn) theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp;

Tổ chức tốt các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Nắm chắc tình hình đời sống nhân dân trong mùa giáp hạt để có biện pháp hỗ trợ, cứu trợ kịp thời.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo ổn định tình hình, triển khai thực hiện Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan và các dự án trọng điểm của thị xã theo đúng tiến độ đề ra, nhất các dự án về phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tại các xã vùng nam, trong đó, tập trung ưu tiên triển khai sớm Dự án cầu Cồn Nâm, xã Quảng Minh; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất để tăng thu ngân sách, các dự án về phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn đã có chủ trương đầu tư, các dự án du lịch, nghỉ dưỡng ven biển (như dự án khu du lịch sinh thái, hội nghị và giải trí Green Resort tại phường Quảng Thọ, dự án Trung tâm thương mại tại khu đất Rạp trời (cũ), dự án khu phức hợp tại sân vận động, dự án khu đô thị Cồn Két)... Phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường để đảm bảo cảnh quan đô thị và nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn; khẩn trương triển khai công trình hệ thống cấp nước tại phường Quảng Phong, đồng thời có phương án cụ thể để cấp nước tạm thời cho các phương còn lại trong thời gian chờ dự án Cấp nước sinh hoạt giai đoạn 2.

(2). Các phòng, ban, đơn vị, địa phương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (2019-nCoV) gây ra và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thị xã; cần xác định công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong tình hình hiện nay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ

thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, phải hết sức bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ, phòng ngừa và xử lý chính xác, hiệu quả. Tăng cường công tác truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp, nâng cao ý thức và trách nhiệm dự phòng cho bản thân, gia đình và xã hội. Đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác về dịch viêm đường hô hấp cấp, gây hoang mang, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân; tăng cường kiểm tra xử lý các cửa hàng, nhà thuốc gần hàng, tăng giá khẩu trang y tế.

(3). Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội; bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, văn minh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

(4). Chủ động nắm chắc tình hình và có biện pháp xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các biện pháp phòng ngừa cháy nổ; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông, tình trạng cờ bạc, lô đề, tín dụng đen dưới mọi hình thức.

(5). Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, phát huy sức mạnh toàn dân ngay từ những ngày đầu năm, khơi dậy phong trào thi đua trong lao động, sản xuất và tạo niềm tin, ý chí phấn đấu vươn lên trong nhân dân, động viên toàn xã hội quyết tâm, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

(6). Tăng cường chỉ đạo siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết đảm bảo chất lượng và tiến độ. Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công hoặc các phương tiện công (hoặc thuê, khoán phương tiện) đi lễ hội trong giờ hành chính, trừ trường hợp được phân công nhiệm vụ. Không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

(7). Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/6/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng dẫn số 03-HD/ThU, ngày 18/12/2019 của Ban thường vụ Thị ủy về hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXV.

(8). Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương theo dõi việc thực hiện Công văn này, kịp thời báo cáo cho lãnh đạo UBND thị xã.

UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã ;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đoàn Minh Thọ